

**Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Cần Thơ  
(30/7/1945 - 30/7/2015)**

## **LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ CẦN THƠ RẠNG DANH ĐƠN VỊ ANH HÙNG**

Thứ tư, 29/07/2015

ANH DŨNG-PHẠM TRUNG

### **Bài 3: Thăm tình quân - dân**

Nhiều năm qua, đi đôi với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, LLVT TP Cần Thơ đã xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, cứu hộ - cứu nạn, lao động giúp dân... Qua đó, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được các cấp ủy đảng, chính quyền tín nhiệm, nhân dân yêu mến.

### **Bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân**

Nhận được tin báo của người dân địa phương, tổ công tác của Ban Công binh, Phòng Tham mưu Bộ CHQS thành phố đến phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, để xử lý quả bom ở mé bờ sông Hậu. Sau nhiều giờ dầm mình dưới nước, các chiến sĩ đã đào và đưa lên bờ quả bom 500 LBS để xử lý. Nhìn các cán bộ, chiến sĩ hi hụi đào bom đưa lên mặt đất và tháo ngòi nổ, mọi người thầm cảm phục sự gan dạ của các anh. Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Chủ nhiệm Ban Công binh, nói: "Công việc đào tìm và xử lý bom đạn rất nguy hiểm, không cho phép được sai sót. Nếu chỉ một chút lơ là thì nguy hiểm tính mạng của mình và những người xung quanh...". Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, trong kháng chiến chống Mỹ, TP Cần Thơ là địa bàn hứng chịu nhiều bom đạn do địch trút xuống, nhiều nhất là trên sông Hậu đoạn thuộc địa bàn Thốt Nốt, Ô Môn... Bộ Tư lệnh Công binh đã xác định địa bàn thành phố là một trong những địa điểm bom đạn sót lại sau chiến tranh nhiều nhất nước. Những quả bom đạn chưa nổ nằm sâu trong lòng đất luôn là mối nguy hiểm đối với nhân dân trong lao động sản xuất và trong xây dựng các công trình. Vì vậy, nhiều năm qua, Ban Công binh đã tổ chức dò tìm để thu gom và xử lý bom đạn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại. Từ năm 2005 đến nay, bình quân mỗi năm Ban Công binh thu gom, xử lý an toàn từ 5-7 tấn bom đạn còn sót lại trong chiến tranh, góp phần bảo đảm người dân được an toàn trong lao động, sản xuất và xây dựng các công trình.

Song song đó, LLVT thành phố tích cực phối hợp với các lực lượng Công an và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí Lê Hoài Luận, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Thới, quận Bình Thủy, cho biết: Mỗi ngày Ban CHQS phường cử 4 đồng chí phối hợp với lực lượng Công an phường tổ chức các ca tuần tra, đồng thời cử 1 nhóm chiến sĩ tổ chức tuần tra độc lập trên địa bàn. Qua tuần tra, đã tham gia xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Điển hình như 3 giờ sáng ngày 19-7-2015, lực lượng dân quân phường đã bắt 1 đối tượng phá khóa cửa đột nhập vào khu nhà trọ trên đường Cách Mạng Tháng Tám giao cho công an xử lý. Hay như ngày 3-7-2015, lực lượng dân quân phường đã bắt một đối tượng buôn bán ma túy lần trốn trên địa bàn giao cho công an xử lý. Đầu tháng 3-2015, trên đường tuần tra lực lượng dân quân phường đã bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã lần trốn trên địa bàn giao cho công an xử lý...



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, HĐND thành phố... cắt băng khánh thành tuyến đường Bông Vang - Bà Cả trong Tết Quân - Dân năm 2015 ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Ảnh: PHẠM TRUNG

Lực lượng DQTV phường An Phú, quận Ninh Kiều cũng là đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Phú, hằng đêm, bên cạnh cử 5 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực tham gia phối hợp tuần tra với công an phường, Ban CHQS phường còn cử 4 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực khác tổ chức tuần tra độc lập. Qua tuần tra, lực lượng dân quân phường đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn phường được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Điển hình như ngày 15-5-2015 trên đường tuần tra, lực lượng dân quân phường đã bắt quả tang 1 đối tượng trộm xe đạp của người dân cùng tang vật giao công an phường xử lý. Ngày 28-4-2015, lực lượng dân quân phường đã bắt 1 đối tượng trộm tài sản của nhân dân gồm 1 máy khoan, 1 máy cắt sắt cầm tay, 1 máy hàn...

Nói về công tác phối hợp tham gia bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng dân quân thị trấn Thạnh An, đồng chí Phạm Trung Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Qua phối hợp thực hiện công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, thời gian qua, lực lượng dân quân thị trấn đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm

xảy ra trên địa bàn. Điển hình như cuối năm 2014 đã phối hợp bắt 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn với tổng số thuốc lá lậu thu được 160 cây giao cho công an xử lý. Tháng 7-2014, dân quân thị trấn bắt được 1 đối tượng đang đột nhập vào trộm tài sản của UBND thị trấn. Qua khai thác, Công an bắt được nhóm đã gây ra nhiều vụ trộm ở tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Theo thống kê của Bộ CHQS thành phố, mỗi năm LLVT thành phố phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra trên 25.000 cuộc, qua đó đã tham gia giải quyết hàng trăm vụ vi phạm pháp luật. Riêng từ năm 2014 đến nay, LLVT thành phố đã phối hợp tổ chức trên 50.000 cuộc tuần tra, phát hiện và tham gia xử lý trên 1.000 vụ vi phạm pháp luật, trả lại tài sản cho Nhà nước và nhân dân gần 1 tỉ đồng.

### **Nhiều công trình, phần việc giúp dân**

Giờ đây, tuyến đường Bông Vang - lộ Bà Cả (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) đã có nhiều thay đổi, hai bên đường nhà cửa khang trang hơn trước. Ông Nguyễn Thanh Bình, người dân sinh sống ven tuyến đường phấn khởi nói: "Tuyến đường này trước đây chỉ rộng 2 mét, đổ đá lâu ngày bị xuống cấp đi lại rất khó khăn. Tết rồi, các chú bộ đội của thành phố, quận và lực lượng dân quân địa phương về tổ chức Tết Quân – Dân đã giúp địa phương đổ bê tông mở rộng đường ra 4 mét. Có đường sạch đẹp bà con chúng tôi đã nâng cấp, sửa sang nhà cửa để làm cho bộ mặt khang trang hơn". Theo các đồng chí lãnh đạo phường Trung Kiên, trong Tết Quân – Dân vừa qua, LLVT thành phố đã phối hợp với các lực lượng của Quân khu 9 giúp địa phương xây dựng cầu Xẻo Sâu dài 16m; san lấp tuyến đường vào cánh đồng mẫu dài 350m; nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh Bông Vang dài khoảng 800m; tổ chức tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 lượt người dân địa phương; tặng 729 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức xây tặng 32 căn nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết...

Nói về tổ chức Chương trình Tết Quân – Dân của LLVT thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: Chương trình Tết Quân-Dân được Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố khởi xướng và thực hiện từ năm 2007. Mỗi dịp Tết đến, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa cán bộ, chiến sĩ đến làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân... Đảng ủy-Bộ CHQS cũng vận động sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp giúp địa phương xây dựng các công trình cầu, đường; tổ chức xây tặng nhà; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo... Trong 9 năm tổ chức Tết Quân -Dân, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã vận động được hơn 72,6 tỉ đồng, trong đó có 35,28 tỉ đồng vận động các nguồn xã hội hóa, giúp các địa phương xây dựng hàng chục công trình cầu đường; xây tặng hơn 300 căn nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 15.000 bệnh nhân gia đình chính sách, hộ nghèo;

tặng hơn 10.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo... Đảng ủy-Ban CHQS nhiều quận, huyện trong thành phố cũng đã tổ chức Tết Quân – Dân, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Vừa qua, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố, Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đã khẳng định: "Mô hình Tết Quân-Dân của LLVT thành phố mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần vun đắp tình Quân-Dân ngày càng bền chặt. Năm 2015, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo nhân rộng mô hình tại 4 địa phương khác trên địa bàn Quân khu".

Nhiều năm qua, LLVT thành phố còn tổ chức giúp dân nhiều công trình, phần việc thông qua các đợt hành quân huấn luyện, qua phong trào thi đua "LLVT thành phố Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới". Đặc biệt, mỗi khi trên địa bàn thành phố xảy ra thiên tai, sự cố, LLVT thành phố luôn có mặt kịp thời để cứu hộ - cứu nạn, tham gia khắc phục hậu quả giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Anh Phạm Minh Hồng, 39 tuổi, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, kể: "Cuối tháng 6, căn nhà của gia đình tôi bị sạt lở, trôi tuột xuống sông. Nhờ có các anh dân quân phường đến hỗ trợ nên toàn bộ tài sản trong nhà đã di dời đến nơi an toàn, không bị hư hỏng và mất mát". Trong tháng 6 vừa qua, trên địa bàn quận Cái Răng xảy ra 4 vụ sạt lở nhà dân xuống sông; huyện Cờ Đỏ xảy ra trận lốc xoáy, làm tốc mái 13 căn nhà... Ngay sau khi sự cố và lốc xoáy xảy ra, LLVT các địa phương đã có mặt kịp thời giúp nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn, nhanh chóng ổn định cuộc sống...

Theo thống kê của Bộ CHQS thành phố, từ năm 2010 đến nay, LLVT thành phố đã giúp nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương nâng cấp, sửa chữa hơn 50 km đường giao thông, sửa chữa và bắc mới hơn 100 cây cầu; khai thông dòng chảy và vệ sinh môi trường hơn 25,5 km kênh rạch; giúp 95 hộ dân, vận chuyển trên 400 tấn hàng hóa ra khỏi nơi sạt lở và có nguy cơ sạt lở; tham gia khắc phục hậu quả hơn 50 vụ lốc xoáy; xây dựng và sửa chữa 217 căn nhà do bị hỏa hoạn, lốc xoáy; rà phá, thu gom, xử lý hơn 30 tấn bom, mìn, vật liệu nổ và 10 tấn hóa chất độc hại...

**Bài cuối: Mãi là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân thành phố**